



ที่ นศ 51006/ว ๕๗๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนเทวบุรี นศ 80000

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่รับ ๐๓๒
วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๐

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการประกาศประมูลจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งเลน-บ้านหนองแค หมู่ที่ ๔ ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ และในเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ถ้ามี) ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนั่น ตีลารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

กองพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. 0-7535-6252 ต่อ 204

โทรสาร 0-7534-1158



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งเลน-บ้านหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งเลน-บ้านหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางของงานจ้างในการประมูลราคาในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,901,100.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าเสียหายในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ชื่อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.-บาท (แปดแสนบาทถ้วน) (เป็นผลงานที่อยู่ในสัญญาเดียวกันเท่านั้น) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเชื่อถือ
7. เจ็อนไซ เอกสารการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E -...../2560 (ตั้งแนบ) เป็นส่วนหนึ่งของการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ประสงค์จะยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 2) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 24 ก.พ. 2560 เวลา 10.30 - 12.00 น. หากไม่ไปรับฟังคำชี้แจงและไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง จะถือว่าผู้นั้นได้รับทราบคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไปดูสถานที่แล้ว จะยกมาเป็นข้ออ้างและข้อโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 9 มี.ค. 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 1

กำหนดการอบรมและทดสอบการประมูลจ้างฯ พร้อมมอบหมายเลขประจำตัว (User ID) รหัสผ่าน (Password) ในวันที่ 28 มี.ค. 2560 เวลา 11.00 น. - 12.00 น. ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 2) และกำหนดวันเสนอราคาในวันที่ 29 มี.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 14.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มี.ค. 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.nakhonsi.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7535-6252 ต่อ 204 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.พ. 2560

(นายสนั่น ศิลารัตน์)

ได้ตลงค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช